

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_XT_064
ชื่อตาราง	ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สหรัฐ.)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	<p>ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 1 ไตรมาส กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป</p>
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศเป็นยอดคงค้างเงินลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยอดคงค้างเงินลงทุนในหุ้นเรือนหุ้น (Equity capital) ซึ่งหมายถึง การลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 2. ยอดคงค้างการกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ หรือ บริษัทผู้ลงทุนโดยตรง (การกู้ยืม ตราสารหนี้ และสินเชื่อการค้า) 3. ยอดคงค้างกำไรที่นำกลับมาลงทุน <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นผลมาจากยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดก่อนหน้า การทำธุรกรรมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อระดับของสินทรัพย์และ/หรือหนี้สิน</p> <p>ตารางนี้แสดงข้อมูลยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจ จำแนกตามประเทศที่ไปลงทุน และมีหน่วยเป็นล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายเฉลี่ย ณ วันสิ้นงวด</p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้รปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบนำเสนองบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ 2. ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS) 3. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 4. แบบสำรวจข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ 5. แบบสำรวจข้อมูลวิธีการชำระค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	<p>เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=817&language=th)</p>
การปรับปรุงข้อมูล	<p>ข้อมูลจะถูกปรับแก้ทุกสิ้นไตรมาส โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 2 ไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายไตรมาส - ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ <p>นอกจากนี้ ข้อมูลจะถูกปรับแก้ ณ สิ้นกันยายน โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี - การสำรวจสินเชื่อการค้ารายปี

ทีมสถิติภาคต่างประเทศ 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5653